

**กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี**  
**มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)**  
**การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)**  
**ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

นางประไพ ปรีชา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๕) ก.ง.ส. มีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) เอกสารงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

**ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต ดังนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการ พิจารณาในครั้ง ต่อไปมหาวิทยาลัยควรระบุชัดเจนว่า รายการไหนที่เป็นรายการที่ผูกพันตามสัญญาหรือ รายการไหนเป็นค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีที่เป็นงบลงทุนควรมีแผนการดำเนินงานให้เห็นชัดเจนว่าจะ ดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการประกอบการพิจารณา

๒. ดร.ณรงค์ ตานานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกต ดังนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการ จัดลำดับความสำคัญสำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการดูแล ซ่อมแซม และบำรุงมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณ เงินลงทุนในส่วนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดสรรในทุก ๆ ปี ดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัยจัดอันดับความสำคัญไว้เป็นอันดับต้น

๓. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีวิวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอให้ปรับลด งบประมาณในส่วนของงบลงทุนที่ขอจัดสรรใหม่ และเสนอให้ปรับปรุงถนนเดิมที่เกิดการชำรุด แทนการขอรับ การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ้างออกแบบถนนสายใหม่

๔. อ.นิमित วุฒินิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้ข้อสังเกต ดังนี้ เสนอให้เรียงลำดับความสำคัญของงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรร โดยเสนอให้ปรับปรุงถนนเดิมที่มีอยู่ ให้เรียบร้อย และเสนอให้ปรับลดงบประมาณในส่วนของการจ้างออกแบบถนน และมหาวิทยาลัยควรเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ไม่ควรมีการเสนอขออีกแหล่งปีงบประมาณเหมือนดังปีที่ผ่านมา และควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา และงบประมาณในส่วนของการจ้างเหมารักษา ความปลอดภัยและค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลดลงได้หรือไม่

๕. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการใช้งบประมาณในการจัดสรรในครั้งนี้อธิบายงบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่จัดสรรไว้เป็นงบประมาณประจำปีในแต่ละปี จะเป็นเงินรายได้ในส่วน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครการเข้าศึกษาเท่านั้น โดยรายได้ในส่วนอื่นๆ มหาวิทยาลัยไม่ได้นำมาจัดสรรเป็นเงินรายจ่ายในแต่ละปี ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย และในส่วนของการจ้างออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างถนน สายทาง สมร.๓๐ เชื่อมต่อสายทาง สมร.๒๐ งบประมาณ ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท นั้นมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเขียนแบบเพื่อนำไปขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ถ้าหากมหาวิทยาลัยไม่มีแบบรูปรายการ ก็ไม่สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินได้

๖. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๑ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเผชิญสถานการณ์โควิดทำให้ลดค่าธรรมเนียมและรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง มหาวิทยาลัยก็ได้พิจารณาการตั้งงบประมาณค่อนข้างที่จะเข้มงวดกว่าเมื่อก่อน ฉะนั้นการดำเนินการในเรื่องของงบประมาณ ใช้คำว่า “รัดเข็มขัด” ก็ว่าได้

๖.๒ ในส่วนของงบลงทุน การที่มหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณไปลงทุนลงทุนหลักๆ มีอยู่ ๒ อย่าง คืองบลงทุนที่พัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งไปเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กับงบลงทุนที่เป็นครุภัณฑ์ที่จะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจะต้องใช้ทำงาน ซึ่งในระยะหลังการที่จะของบประมาณแผ่นดิน เพื่อมาใช้ในงบลงทุนค่อนข้างที่จะมีกฎ กติกาจากกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ไม่สามารถจะได้รับงบลงทุนได้เหมือนเมื่อก่อน และงบลงทุนที่เป็นสิ่งก่อสร้างผูกพัน ส่วนใหญ่ก็จะได้แค่รายการเดียว และต้องดำเนินการให้เสร็จให้เรียบร้อย และกรณีถนนของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์แมริมอยู่ในสภาพที่ต้องปรับปรุงใน ๔ ช่องจราจรที่เคยได้รับจัดสรรมาเกือบ ๒๐ ปี ถ้าไม่ปรับปรุงก็ไม่ได้ ในการที่จะปรับปรุงถนนต้องทำตามผังแม่บทที่วางไว้ ซึ่งขณะนั้นได้รับจัดสรรงบแผ่นดิน เพราะฉะนั้น สิ่งที่มาวิทยาลัยต้องทำแล้วต้องแก้ปัญหา ก็คือต้องแบ่งถนนออกเป็นเส้นๆ เพื่อไปของบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบประมาณแบบปีเดียว ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยแบ่งถนนออกเป็น ๗ เส้นถนน ๗ สี โดยถนนที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมาแล้วและดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ สาย สมร. ๒๐

### มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๕๓,๕๓๕,๑๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ และมอบกองนโยบายและแผน แก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**ถนัด บุญชัย**

(ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)